

Số 07/BC-UBND

Việt Yên, ngày 15 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO

**Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2015,
phương hướng nhiệm vụ năm 2016**

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2015

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Thuận lợi, khó khăn

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị của đất nước và các địa phương, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ, Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; tình hình kinh tế trong nước có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, thời tiết diễn biến bất thường, nhất là một số thời điểm khô hạn, nắng nóng kéo dài, đặc biệt là cơn bão số 3 đã có những tác động không thuận lợi đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Song được sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự chỉ đạo tích cực của Huyện uỷ, sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, sự đồng thuận cao của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nên phong trào thi đua của huyện năm 2015 đạt kết quả khá trên các lĩnh vực.

2. Công tác tổ chức chỉ đạo và triển khai phong trào thi đua

Năm 2015, công tác thi đua khen thưởng của huyện tiếp tục có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, có mục tiêu cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm và đặc điểm tình hình của địa phương. Tham gia kí giao ước thi đua với các đơn vị trong Khối các huyện trung du và thành phố; tổ chức, chỉ đạo các khối cụm thi đua, các cơ quan đơn vị trong huyện cùng nhau đăng kí và kí cam kết các nội dung thi đua; thống nhất xây dựng Chương trình thi đua, tiêu chí, thang điểm thi đua; phân công chức danh Trưởng khối, cụm thi đua và phát động các đợt thi đua đối với các cơ quan, đơn vị trong huyện; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hoá các nhiệm vụ tới từng cấp, ngành, từng cơ quan, đơn vị trong huyện; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về tổ chức các phong trào thi đua trên địa bàn.

Trong năm, huyện phát động nhiều phong trào thi đua nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước, tỉnh và huyện. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Giang, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch tổ chức và phát động các phong trào

thi đua chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ IV; ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị và Hướng dẫn cơ cấu số lượng Đại biểu Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện; các văn bản hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở; theo đó, huyện đã chỉ đạo xã Việt tiến tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến điểm để rút kinh nghiệm và triển khai chỉ đạo các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị trường học, các phòng ban thuộc huyện tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến hoặc Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt đạt kết quả tốt.

Tổ chức phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015); kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015); 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2015); 120 năm thành lập tỉnh Bắc Giang; 70 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm ngày “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh về tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Phong trào thi đua trong Khối Kinh tế - Tổng hợp

Phong trào thi đua phát triển kinh tế: Bước đầu đã thu được những kết quả đáng kể. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn tiếp tục được tăng cường và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong nền kinh tế của huyện. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (Không tính KCN) đạt 4.720 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15%, vượt 1,5% KH tỉnh giao. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 1.979,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 15,6%, vượt 1,6% chỉ tiêu tỉnh giao, vượt 0,6% KH huyện; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.417,7 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 8,3%, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, vượt 3,3% kế hoạch huyện đề ra; giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 1.323,4 tỷ, tốc độ tăng trưởng đạt 22%, vượt 0,5% chỉ tiêu tỉnh giao, vượt 4% kế hoạch huyện.

Sản xuất Công nghiệp có dấu hiệu phục hồi, dòng vốn đăng ký đầu tư trên địa bàn tăng. Toàn huyện có 39 dự án với tổng mức đầu tư đạt khoảng 860 tỷ đồng; nâng tổng số dự án đầu tư trên địa bàn huyện lên 111 dự án. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đến nay là 499 doanh nghiệp (tăng 12 DN so với cùng kỳ), tạo công ăn việc làm cho trên 54.000 lao động, thu nhập bình quân khoảng 4.500.000đ/người/1tháng. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn; toàn huyện hiện có trên 3.800 hộ sản xuất trong làng nghề, tạo việc làm cho trên 8.500 lao động, thu nhập bình quân trên 3.500.000 đồng/người/tháng; Tổ chức rà soát và đề nghị UBND tỉnh bổ sung vào quy hoạch mạng lưới chợ đối với chợ Bích Sơn, Hoàng Ninh, Quang Châu; chuyển đổi mô hình kinh doanh chợ Cầu Treo - Minh Đức, kêu gọi đầu tư mới 04 chợ: Hồng Thái, My Điền - Hoàng Ninh, Nénh, Minh Đức với tổng mức đầu tư: 120 tỷ đồng.

Phong trào thi đua trong sản xuất nông, lâm, nghiệp và nuôi trồng thủy sản: Tiếp tục được quan tâm; năm 2015, huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hoá, tiếp tục đổi mới cơ cấu giống và mùa vụ, tăng cường đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa các giống cây, con có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế. Toàn huyện gieo cấy lúa được 12.948,1ha, tăng 1,2% so với kế hoạch, tổng sản lượng đạt 74.012 tấn, tăng 1,4 % kế hoạch; trong đó có nhiều vùng trồng lúa năng xuất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất như ở các xã: Quảng Minh, Vân Trung, Hương Mai, Trung Sơn, Quang Châu.... ; mở rộng diện tích cây chủ lực như: Lạc tại xã Minh Đức, Ninh Sơn; Hành tại xã Nghĩa Trung và các vùng sản xuất rau màu tại các xã Quảng Minh, Ninh Sơn, Trung Sơn; vùng sản xuất rau chế biến tại các xã Việt Tiến, Tự Lạc, Thượng Lan.... Góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp, năm 2015 đạt 91,5 triệu đồng, tăng 11,2 triệu đồng so với năm 2014, đạt 112,3% so với chỉ tiêu giao.

Về chăn nuôi: UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nên kết quả chăn nuôi cơ bản hoàn thành mục tiêu, trong đó chăn nuôi lợn đạt 130.000 con tăng 2,36% kế hoạch; diện tích nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì với 1.020 ha, trong đó diện tích thâm canh là 250 ha, đạt 100% kế hoạch. Các cơ sở sản xuất cá giống tiếp tục được duy trì sản xuất tốt để cung ứng cá giống cho các xã trong huyện và các vùng lân cận.

Phong trào thi đua "xây dựng nông thôn mới": Tiếp tục được quan tâm và nhận được sự ủng hộ hưởng ứng cao của nhân dân. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo tập trung xây dựng 02 xã về đích NTM (*Hương Mai, Việt Tiến*); các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2016 hoàn thành từ 2 tiêu chí trở lên; các xã còn lại hoàn thành từ 1-2 tiêu chí. Kết quả, đã chỉ đạo hoàn thành xây dựng xong 3 xã về đích NTM, tăng 01 xã (*Quang Châu*); đến nay có 05 xã về đích NTM, 07 xã đạt từ 13-16 tiêu chí; 05 xã đạt từ 10-12 tiêu chí. UBND huyện đã Quyết định phân bổ ngân sách cho các xã xây dựng NTM giai đoạn 2011-2016 để triển khai thực hiện 161 công trình (*tăng 40 công trình so kế hoạch*), đến nay khởi công và hoàn thành 149 công trình, 12 công trình đang thi công; triển khai thực hiện được 19/19 mô hình phát triển sản xuất.

Phong trào thi đua đồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu: Bước đầu đã đem lại thành công trong việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, tạo thành những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao hơn trong sản xuất nông nghiệp. Năm 2015, toàn huyện đã triển khai thực hiện đồn điền tại 16 thôn, tăng 8 thôn so với chỉ tiêu tình giao, tăng 03 thôn (*67,5 ha*) so kế hoạch, tuy nhiên tiến độ triển khai của các thôn chậm, đến nay có 15 thôn đang triển khai ở bước 5 (*trong đó có 15 thôn đang thực hiện giao đất ngoài thực địa được 309 ha đạt 37,5%*), 01 thôn đang ở bước 4 (*thôn Hạ xã Thượng Lan*); triển khai 10 cánh đồng mẫu vụ chiêm xuân, 9 cánh đồng mẫu vụ mùa (*trong đó 04 cánh đồng chuyển tiếp*), tăng 3 cánh đồng so với chỉ tiêu tình giao các cánh đồng mẫu đều đảm bảo các tiêu chí theo quy định, hiệu quả kinh tế cao hơn so với đại trà từ 30-50%. Những thôn tiêu biểu trong phong trào như thôn 4, xã Việt Tiến; thôn Khả Lý Thượng xã Quảng Minh; thôn Tự, thôn

Thượng, thôn Tăng Quang xã Bích Sơn, thôn Ruồng, thôn Thượng xã Thượng Lan; thôn Đồng Niên xã Tự Lạn; thôn Xuân Minh, thôn Đồng Sơn, thôn Tam Hợp xã Hương Mai, thôn Chùa xã Minh Đức và thôn Phúc Ninh xã Ninh Sơn.

Phong trào thi đua trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo dẫn đi vào nề nếp. Năm 2015, phê duyệt thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích thu hồi 541.729,4 m² để thực hiện 44 dự án trên địa bàn. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 4.244 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được, đạt 202,1% kế hoạch giao của tỉnh giao, đạt 134% kế hoạch huyện. Tiến độ thực hiện các dự án đều đảm bảo theo kế hoạch đề ra, như: Dự án cải tạo, nâng cấp QL1 và tỉnh lộ 295B; dự án Khu dân cư Thương Mai Bích Sơn, Khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho, Khu công nghiệp Vân Trung, Khu công nghiệp Quang Châu, Dự án tái định cư đường dây 500KV Quảng Ninh - Hiệp Hoà, các dự án di dời dân cư nông thôn Riêng dự án cải tạo, nâng cấp QL1A đã được Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen.

Phong trào thi đua bảo vệ tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm: UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch thực hiện đề án quản lý, bảo vệ và khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020; tổ chức kiểm tra và thực hiện giải toả các bãi ven sông chứa cát sỏi không nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt; tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn và tiếp tục duy trì hoạt động thu gom, xử lý rác thải của các Tổ vệ sinh môi trường trên địa bàn; tập trung chỉ đạo UBND các xã xử lý các điểm tồn lưu rác; xây dựng 3 lò xử lý rác thải; chấp thuận 49 Đề án bảo vệ môi trường (tăng 23 hồ sơ so với năm 2014), 17 cam kết BVMT và 32 bản kế hoạch BVMT cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong huyện; tình hình khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản trên địa bàn đã giảm đáng kể; công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn từng bước được đảm bảo.

Lĩnh vực quản lý đất dịch vụ đạt được nhiều kết quả khích lệ. Việc xây dựng các khu đất dịch vụ trên địa bàn được triển khai có hiệu quả; những khó khăn, vướng mắc, cũng như những cản trở gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các khu đất dịch vụ được từng bước được tháo gỡ. Do đó, đến nay, đã hoàn thành việc GPMB khu đất dịch vụ thôn My Điền xã Hoàng Ninh với diện tích 31,6 ha, lũy kế thực hiện được 9/11 khu đất dịch vụ với tổng diện tích 80,4 ha đạt 82,3%; hoàn thiện hạ tầng 04 khu đất dịch vụ. Hiện 09 khu đất dịch vụ đã cơ bản san lấp mặt bằng xong, đang triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng. Tổ chức gấp thăm phân lô, phê duyệt giao đất dịch vụ tại xã Tăng Tiến, Hồng Thái theo quy định, nâng lũy kế tổng số lô đất dịch vụ được phê duyệt từ trước đến nay 2.385 lô; thu tiền đất dịch vụ từ các hộ được trên 72,843 tỷ đồng đạt 50,2%; thu tiền tiền đấu giá QSD đất trên 46,967 tỷ đồng; cấp giấy CNQSD đất 1.652 giấy, đạt 57,1%.

Phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng, giao thông thủy lợi tiếp tục được đầu tư phát triển: UBND huyện đã phân bổ kinh phí, kế hoạch đầu tư công 2015 cho 34 công trình với tổng kinh phí 22,2 tỷ đồng; tổ chức thẩm định dự toán, thiết kế bản vẽ thi công cho 97 công trình, tổng giá trị 91,246 tỷ đồng; thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp, dịch vụ như: quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Hoàng Mai; quy hoạch chi tiết Khu dân cư

dịch vụ xã Tăng Tiến, Khu dân cư dịch vụ khu Trại Cây, Đầu Đình thôn Vân Cốc I, xã Vân Trung; ban hành Quy chế quản lý NTM các xã: Hương Mai, Việt Tiến, Quang Châu; ban hành Quy chế quản lý kiến trúc, đô thị, quy hoạch thị trấn Nénh, thị trấn Bích Động; xây dựng Chương trình phát triển đô thị thị trấn Bích Động mở rộng giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng NTM và chỉ đạo tổ chức cắm mốc giới NTM theo quy định; chỉ đạo các Chủ đầu tư, đơn vị được giao quản lý điều hành dự án đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Hệ thống đê điều được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên; các công trình cứng hóa đường giao thông nông thôn, cứng hóa kênh mương, thủy lợi nội đồng ngày càng được củng cố nâng cấp, đảm bảo phục vụ tốt cho đi lại và sản xuất của nhân dân; chỉ đạo Tổ công tác liên ngành về kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải thực hiện tốt công tác tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, chủ động ứng phó với mùa mưa bão 2015, đặc biệt tổ chức nạo vét, tu bổ hoàn toàn hệ thống kênh tiêu, cống trên kênh phục vụ công tác tiêu úng, tổng số 79 tuyến kênh, chiều dài 93.640m, khối lượng nạo vét: 104.835 m³.

Phong trào thi đua trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng được quan tâm và tập trung chỉ đạo quyết liệt: Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung song ước tổng thu ngân sách nhà nước cả năm vẫn tiếp tục tăng khá. Kết quả thực hiện, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2015 đạt 273,848 tỷ đồng, tăng 39% DT, đạt 168,7% DT tính giao, thu tiền sử dụng đất 145,629 tỷ đồng đạt 182% DT. Chi ngân sách huyện năm 2015 thực hiện 472,614 tỷ đồng, bằng 117,7% dự toán.

Kho Bạc Nhà nước: Đã thực hiện tốt công tác giám sát trong khâu thanh toán theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán chi trả của khách hàng. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã đưa ra nhiều hình thức huy động vốn và cho vay vốn đảm bảo nhanh gọn, đáp ứng nhu cầu của nhân dân...

Phong trào thi đua các cơ quan tổng hợp: Tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới trong nắm bắt, tổng hợp thông tin, tham mưu đề xuất với Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện về xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, Nghị quyết HĐND các cấp và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng tâm của huyện năm 2015.

2. Phong trào thi đua trong Khối Văn hoá-xã hội

Phong trào thi đua phát triển sự nghiệp giáo dục tiếp tục được thu được nhiều kết quả đáng khích lệ: UBND huyện đã quan tâm, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục các nhà trường; thực hiện thi tuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đội ngũ cán bộ quản lý; luân chuyển, điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường đảm bảo cân đối tỷ lệ chung; quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các nhà trường; đến nay, toàn huyện có 69 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ kiên cố hóa trường học đạt: 91,9% (kiên cố cao tầng 81,0%) tăng 1,4% kế hoạch; chất lượng giảng dạy và học tập tiếp tục được nâng lên; toàn huyện có 139 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh vòng 1; chất lượng 2 mặt giáo dục tăng; chất lượng mũi nhọn tiếp tục được duy trì ở tốp đầu tỉnh; thi vào lớp 10 THPT xếp thứ 2/10 huyện thành phố; được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo

đánh giá là đơn vị thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở mức độ 2, chất lượng giáo dục toàn huyện luôn xếp ở tốp đầu toàn tỉnh.

Phong trào thi đua trong ngành y tế được quan tâm và có nhiều tiến bộ: Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đều hoàn thành đạt và vượt kế hoạch; Công tác y tế dự phòng, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và hành nghề y dược tư nhân được triển khai thường xuyên. Toàn huyện có 19/19 xã đạt chuẩn quốc gia, vượt 3 xã so với chỉ tiêu tỉnh giao. Trên địa bàn không có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xảy ra; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chiếm 75,7%, tăng 0,7% so với chỉ tiêu tỉnh giao; tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2015-2016 đạt 98,5%; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi giảm còn 12,3%, vượt 1,3% chỉ tiêu tỉnh giao, 0,2% chỉ tiêu huyện giao; giảm 1,18% so với cùng kỳ năm trước.

Phong trào “Hiển máu nhân đạo”: Tiếp tục được duy trì, thực hiện tốt và huyện được tỉnh đánh giá là đơn vị dẫn đầu tỉnh với trên 1500 người đăng kí tham gia hiến máu và thu được 1374 đơn vị máu.

Phong trào thi đua thực hiện chính sách dân số KHHGD: Tiếp tục được quan tâm và có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo. UBND huyện đã triển khai việc ký cam kết về chính sách DS-KHHGD trên toàn huyện; tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGD; xây dựng chuyên mục về công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, tăng thời lượng phát sóng trên hệ thống phát thanh của huyện và các xã, thị trấn... Do đó, tỷ lệ giảm sinh đạt 0,57/0,2‰, vượt 185% kế hoạch; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,29% đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ giới tính khi sinh 117 nam/100 nữ, giảm 1 điểm phần trăm so với năm 2014 và đạt 101% KH.

Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao: Tiếp tục được quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp văn hoá thông tin, thể dục thể thao đều thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; cơ sở hạ tầng phục vụ cho các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao thường xuyên được đầu tư xây dựng, củng cố nâng cấp; công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng, các ngày lễ lớn được triển khai tích cực và hiệu quả; công tác quản lý di tích, bảo tồn di sản văn hóa được duy trì thường xuyên...Đến nay, toàn huyện đã có 130 nhà văn hoá thôn, khu phố và 09 nhà văn hoá xã đang được sử dụng có hiệu quả; hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao được tổ chức ở các địa phương và nhiều cơ quan đơn vị; đặc biệt phong trào chơi bóng chuyền hơi đã được các tầng lớp nhân dân đón nhận và tham gia đông đảo, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng làng văn hoá, cơ quan, gia đình văn hoá: Tiếp tục được nâng lên và đạt nhiều kết quả. Các cấp ủy Đảng chính quyền đã tích cực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định 74/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc cưới, việc tang, lễ hội và một số việc khác. Năm 2015, toàn huyện có 121/159 làng, khu phố đạt chuẩn văn hoá, chiếm tỷ lệ 76,1%, tăng 18,6% so chỉ tiêu tỉnh giao; tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 87,61%, tăng 0,11% so KH; có 172/231 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, đạt

tỷ lệ 74,5%, có 04 xã đạt văn hóa nông thôn mới (*Bích Sơn, Hương Mai, Việt Tiến, Tăng Tiến*).

Phong trào thi đua thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Từ thiện nhân đạo” tiếp tục được quan tâm, thu hút được sự hưởng ứng rộng rãi trong xã hội. Các cấp các ngành đã triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước cho các đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác theo quy định, góp phần ổn định đời sống nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội. Tổng số quà và số trợ cấp là 24.940 suất, trị giá trên 6,300 tỷ đồng; tặng 520 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp 01/6/2015, Tết trung thu và khai giảng năm học mới. Tiếp nhận và cấp 26.756 thẻ BHYT (*trong đó, cấp 4.835 thẻ BHYT hộ nghèo; 6.424 Thẻ BHYT hộ cận nghèo*); hoàn thiện giải quyết 2.432 hồ sơ cho đối tượng người có công; góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo ở địa phương, tỷ lệ hộ nghèo (*theo chuẩn nghèo cũ*) ước giảm xuống còn 3,71%, đạt mục tiêu đề ra.

Công tác đào tạo nghề: Từng bước được nâng lên và gắn với nhu cầu của thị trường lao động, qua đó đã góp phần ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân. Năm 2015, toàn huyện đã đào tạo 3.345 lao động, đạt 119 % so với kế hoạch, tăng 116% so với cùng kỳ năm 2014; xuất khẩu lao động 204 lao động, đạt 102% kế hoạch; dạy nghề cho 2.528 lao động nông thôn, đạt 101% kế hoạch, trong đó trung cấp nghề 108 lao động, sơ cấp nghề 520, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%, vượt 3% so với kế hoạch.

3. Phong trào thi đua trong Khối Nội chính

Phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Lực lượng vũ trang nhân dân đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt hoạt động quân báo trinh sát, nắm chắc tình hình an ninh chính trị-TTATXH trên địa bàn; triển khai tốt kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các ngày lễ lớn trong năm 2015; hoàn thành tốt công tác tuyển quân, công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo kế hoạch. Tổ chức điều tra quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2015 và kiện toàn xây dựng 29/29 đầu mối đơn vị dân quân tự vệ; công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh được quan tâm và thực hiện đảm bảo đúng theo quy định.

Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo ATGT trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt “đốt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm”; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn; tập trung giải quyết ổn định các điểm mâu thuẫn khiếu kiện trong nhân dân; nắm chắc mọi hoạt động của số đối tượng khiếu kiện trên địa bàn; tác động, kiềm chế, cô lập không để các đối tượng tụ tập đông người tại trụ cơ quan thuộc huyện, tỉnh (*nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện và tỉnh*). Chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ liên quan đến công tác nhân sự Đại hội; đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đảng các cấp; giải quyết tốt tình hình an ninh tôn giáo; duy trì ổn định tình hình an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội. Tổ chức điều tra làm rõ 61/73 vụ phạm pháp hình sự, bắt 83 đối tượng; kiểm tra xử lý 5.290 trường hợp vi phạm luật GTĐB, tạm giữ 865 phương tiện,

tước 244 giấy phép lái xe các loại, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 4,829 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì các cụm an ninh giáp ranh và mô hình tự quản về an ninh trật tự; tổ chức tốt công tác tuần tra nhân dân, đảm bảo ANTT tại các thôn, xóm,... Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phong trào thi đua trong các ngành: Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tiếp tục được duy trì và có nhiều đổi mới: Các cơ quan chuyên môn đã tích cực tham mưu đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước, thi hành án, cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Duy trì triển khai nghiêm túc việc thực hiện nếp sống văn hoá nơi công sở và công tác đánh giá xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thi hành công vụ.

Năm 2015, đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn; chỉ đạo kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và thành viên UBND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016; triển khai tổ chức bầu cử trưởng thôn, phó thôn nhiệm kỳ 2015-2017, đến nay đã có 149/159 thôn bầu xong, đạt 93,7%; thành lập Ban tiếp công dân của huyện; thành lập trường Mầm non Âu cơ số 2; chỉ đạo việc đăng ký, xét và phê duyệt, chấm điểm đánh giá kết quả thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND xã, thị trấn; tổ chức triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của huyện; triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý trên địa bàn huyện năm 2015 và những năm tiếp theo. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, điều động, chuyển công chức, bổ nhiệm và miễn nhiệm, giải quyết đầy đủ các chế độ đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo quy định, đặc biệt triển khai thực hiện tốt việc tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP.

Phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính: Tiếp tục được quan tâm thực hiện theo hướng nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và văn hoá công sở. Đến nay, huyện đã duy trì hiệu quả hoạt động bộ phận “Một cửa điện tử”, “Một cửa điện tử liên thông” đối với các xã thị trấn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc gửi, nhận văn bản điện tử qua hòm thư điện tử giữa các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn; triển khai có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch về cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh (CPI) cấp tỉnh trên địa bàn; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc cắt giảm 30% thời gian giải quyết các TTHC và bố trí đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa của huyện theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân khi giải quyết các thủ tục hành chính. Tổ chức triển khai áp dụng chữ ký số đối với các văn bản được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và việc gửi nhận văn bản đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn qua hệ thống thư điện tử theo quy định.

Phong trào thi đua phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Tiếp tục được chú trọng và có sự chuyển biến tích cực, với các biện pháp

phòng ngừa tham nhũng được chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, những biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả như: Xây dựng tiêu chí thi đua, tăng cường công tác kiểm tra, tăng cường công khai, minh bạch hoạt động, kê khai minh bạch tài sản, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác... đã nâng cao nhận thức, ngăn ngừa vi phạm tham nhũng.

Phong trào thi đua đảm bảo an toàn giao thông: Tiếp tục được đẩy mạnh, UBND huyện đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt nhằm kiềm chế tai nạn giao thông; chỉ đạo ngành Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Quốc lộ; tập trung tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường được phân cấp quản lý, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; thực hiện đồng bộ các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Do vậy, tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ; năm 2015, toàn huyện xảy ra 30 vụ, làm chết 12 người, bị thương 17 người (*giảm 02 vụ, 06 người chết, 01 người bị thương so với cùng kỳ năm 2014*).

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: Được quan tâm duy trì thường xuyên, đúng lịch và đảm bảo nghiêm túc. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền pháp luật về KNTC; chỉ đạo giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo; tập trung cao xử lý, giải quyết đơn thư mới phát sinh ngay từ cơ sở và chất lượng giải quyết dần được nâng lên, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn giảm so với cùng kỳ năm 2014. Trong năm đã tiếp nhận 289 đơn, sau khi phân loại có 156 đơn phải giải quyết, thực hiện giải quyết xong 141 đơn, đạt tỷ lệ 90,3%, còn lại đang trong thời gian giải quyết. Do đó, đã góp phần quan trọng vào sự thành công của đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được tăng cường: Chính sách tôn giáo tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo mọi người dân được đảm bảo; hoạt động tôn giáo được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và thuần tuý tôn giáo; đã chỉ đạo và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tổ chức 03 lễ hội lớn: Lễ Phục sinh và Lễ Giáng sinh (của người Công giáo), Lễ Phật Đản; chấp thuận cho Hội Phật giáo huyện tổ chức Đại lễ Phật đản thành công tốt đẹp, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho 159 Bí thư chi bộ trong huyện. Tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn ổn định, không có điểm nóng, phức tạp xảy ra.

4. Phong trào thi đua trong Khối các cơ quan Đảng

Với phương châm “*Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển*”; nhiều phong trào thi đua trong Khối cơ quan xây dựng Đảng đã được triển khai có hiệu quả như: Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, thi đua thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”; “Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phong trào thi đua “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số việc khác” và thi đua thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Huyện uỷ trong Khối các cơ quan Đảng được duy trì thường xuyên hơn, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức nên đã đem lại hiệu quả thiết thực. Huyện uỷ đã tổ chức chỉ đạo Đại hội các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện và tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII diễn ra thành công tốt đẹp.

Các Ban, cơ quan xây dựng Đảng của huyện luôn chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ thực hiện tốt công tác cán bộ, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện các biện pháp hữu hiệu, đồng bộ trong chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và đào tạo bồi dưỡng cán bộ; có những biện pháp tích cực nhằm tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên. Phong trào thi đua xây dựng các chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có đổi mới; phong trào “dân vận khéo” tiếp tục được duy trì. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, tham mưu cho cấp uỷ giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời làm tốt công tác dân vận của Đảng trên địa bàn huyện. Năm 2015 có 100% các chi, đảng bộ đăng ký phấn đấu đơn vị “Trong sạch, vững mạnh”. Kết quả có 53,33% tổ chức cơ sở Đảng đạt TSMV, kết nạp được 148 đảng viên mới, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

5. Phong trào thi đua trong Khối Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân huyện

Phong trào thi đua trong Khối MTTQ và các đoàn thể được tăng cường và duy trì thường xuyên. Uỷ ban MTTQ các cấp đã phát huy tốt vai trò đầu tàu của tổ chức chính trị xã hội, duy trì tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tích cực đổi mới nội dung hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nên đã thu được kết quả tích cực. MTTQ từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự vào đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần tạo nên thành công của Đại hội đảng bộ các cấp. Năm 2015, Uỷ ban MTTQ huyện được đánh giá đạt vững mạnh xuất sắc.

Liên đoàn Lao động huyện triển khai tích cực phong trào thi đua trong công chức, viên chức, người lao động; các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Phong trào xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Giải việc nước, đảm việc nhà” cùng nhiều phong trào thi đua khác đã được đông đảo cán bộ công chức viên chức và lao động nhiệt tình hưởng ứng, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện. Kết quả xếp loại năm 2015 đạt vững mạnh xuất sắc.

Các cấp Hội Nông dân đã tích cực thực hiện Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Trong năm đã triển khai cuộc thi “Sáng tạo khoa học kỹ thuật nhà nông năm 2015” đạt 9 giải cấp tỉnh, có 02 sáng

kiến được dự thi cấp Bộ, 01 sáng kiến dự thi toàn Quốc; các phong trào xây dựng nông thôn mới, nhà nông đua tài, nông dân làm kinh tế giỏi được triển khai với nhiều nội dung và hình thức phong phú trong toàn huyện, đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông dân, nông thôn. Kết quả xếp loại năm 2015 đạt vững mạnh xuất sắc.

Các cấp Hội CCB tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “*Bộ đội cụ Hồ*”, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương; tổ chức triển khai tốt đợt thi đua “*Hội viên CCB gương mẫu*” gắn với cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”, phong trào xây dựng “*Gia đình hội CCB văn hoá*”; tích cực tham gia giải quyết các nhiệm vụ chính trị, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Kết quả xếp loại năm 2015 đạt vững mạnh xuất sắc.

Hội Phụ nữ đẩy mạnh phong trào thi đua kỉ niệm 85 năm ngày truyền thống của Hội. Các cấp hội đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Xây dựng 4 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và mừng ngày kỉ niệm; tổ chức thành công các hội thi như: “*Gia đình điểm 10*”, “*Phụ nữ với sức khỏe và bảo vệ môi trường*”, “*Phòng chống bạo lực gia đình*”; tiếp tục duy trì phong trào “*Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc*” gắn với 6 chương trình trọng tâm của Hội được đông đảo chị em tham gia; góp phần tích cực vào việc xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá trong các địa phương. Kết quả xếp loại năm 2015 đạt vững mạnh xuất sắc.

Đoàn thanh niên đã đẩy mạnh phong trào “*Tuổi trẻ Việt Yên chung sức xây dựng nông thôn mới*”, “*Thanh niên xung kích phát triển xã hội và bảo vệ Tổ quốc*”, “*Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp*”,... với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, phát huy được tính xung kích của tuổi trẻ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, còn tổ chức các hoạt động thiết thực như phong trào “*Em tôi đi thi*” ở các trường THPT và TTGD TX&DN, phong trào “*Tiếp sức mùa thi*” của trường Nguyễn Bình Khiêm Kết quả xếp loại năm 2015 đạt vững mạnh xuất sắc.

Phong trào thi đua trong các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp tiếp tục được duy trì. Mặc dù là tổ chức sinh hoạt trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác song các cấp hội đã khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác cũng như chế độ phụ cấp cho cán bộ vươn lên và duy trì tốt các hoạt động của tổ chức theo đúng Điều lệ; thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ của tổ chức cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị giao. Kết quả có 100% các tổ chức hội đều đạt vững mạnh trở lên.

6. Phong trào thi đua trong các cụm thi đua trong khối xã thị trấn

Các cụm thi đua trong khối các xã, thị trấn tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức tổ chức hoạt động; hệ thống thang bảng điểm thi đua, các tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua từng bước được hoàn thiện hơn; đã xây dựng hoàn thiện quy chế hoạt động của cụm thi đua, tổ chức đăng kí, kí giao ước thi đua, giao ban sơ kết 6 tháng, tổng kết, bình xét suy tôn khen thưởng năm cũng như khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 theo đúng quy định, đã góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các đơn vị trong các cụm.

7. Công tác thi đua- khen thưởng

UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; phát động các phong trào thi đua; tổ chức chỉ đạo phân khối, cụm thi đua; xây dựng chỉ tiêu đăng kí thi đua; ban hành quyết định về quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn, làm cơ sở để tổ chức chỉ đạo theo nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm; chỉ đạo 100% các cơ quan, đơn vị và các khối, cụm thi đua tổ chức đăng kí, kí giao ước thi đua năm 2015; chỉ đạo và tổ chức thành công hội nghị điển hình tiên tiến và phong trào dân vận khéo giai đoạn 2011-2015.

Công tác khen thưởng có sự chuyển biến; chất lượng đánh giá, khen thưởng ngày được nâng lên; đã góp phần động viên kịp thời cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể, tặng Bằng khen cho 01 tập thể, các Bộ ngành tặng 02 cờ thi đua, 02 Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 25 cá nhân, tặng danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh cho 12 cá nhân, tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể, tặng danh hiệu LĐXS cho 29 tập thể. Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 316 tập thể, 488 cá nhân và trên 1000 lượt cá nhân là học sinh tiêu biểu trong các kì thi; tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 62 tập thể, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cho 129 cá nhân (*Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV tặng Giấy khen cho 50 tập thể, 108 cá nhân*).

III. MỘT SỐ TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN

1. Một số tồn tại

- Việc đăng kí thi đua, kí giao ước thi đua và công tác thông tin, báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng một ở một số cơ quan, đơn vị, khối thi đua thực hiện chậm, chưa kịp thời, chất lượng báo cáo chưa cao, còn phải đôn đốc.

- Công tác tuyên truyền, biểu dương, động viên gương người tốt, việc tốt, phát triển và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến còn chưa nhiều, chưa tạo được điểm sáng.

- Việc tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ở một số xã còn hình thức, chưa thực sự tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua.

- Hoạt động của một số khối thi đua còn chưa được thường xuyên, hiệu quả hoạt động chưa cao.

2. Nguyên nhân chủ yếu

- Thủ trưởng một số phòng, ban ngành, đơn vị còn chưa quan tâm đúng mức và tập trung cao, chưa cụ thể hoá công tác thi đua, khen thưởng vào điều kiện thực tế của đơn vị để khuyến khích động viên đối với tập thể, cá nhân đầy mạnh mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong tình hình mới hiện nay.

- Hiệu quả công tác tham mưu của cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng các cấp chưa cao; cán bộ làm việc kiêm nhiệm nhiều nên thời gian dành cho công tác thi đua - khen thưởng còn hạn chế, ảnh hưởng đến phong trào chung.

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thi đua khen thưởng ở một số phòng, ban ngành, đơn vị chưa thường xuyên, sâu sát.

Phần thứ hai PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Năm 2016 là năm tiền đề thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 Việt Yên trở thành một trong những huyện tốp đầu của tỉnh, hội tụ đủ những điều kiện cơ bản của huyện công nghiệp và là huyện nông thôn mới, UBND huyện đề nghị các cấp các ngành và các địa phương tiếp tục tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2016 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân (*không bao gồm KCN*) đạt 5.351 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân (*giá 2010*) đạt 13,4%, trong đó:
 - Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 2.334 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 17,9%.
 - Giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản 1.496 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 5,5%.
 - Giá trị sản xuất dịch vụ đạt 1.521 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 15%.
2. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (*không tính tiền thu từ nguồn chuyển mục đích sử dụng đất*) là 151.710 triệu đồng; thu từ nguồn đầu giá quyền sử dụng đất 200 tỷ đồng.
3. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2016 đạt 3.000 tỷ đồng.
4. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 88 triệu đồng.
5. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế duy trì, đạt: 100%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 12%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân: 78%.
6. Mức giảm tỷ lệ sinh hàng năm: 0,2‰.
7. Tỷ lệ hộ nghèo năm sau giảm bình quân 2% so với năm trước.
8. Tạo việc làm mới cho 2.900 lao động; xuất khẩu lao động 200 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo 60%.
9. Số trường học đạt chuẩn quốc gia công nhận mới 01 trường, nâng tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia 70 trường; tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học đạt 85,6%.
10. Tỷ lệ hộ được công nhận danh hiệu "gia đình văn hóa": 87%; tỷ lệ làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa 75%.
11. Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch trên 22,5%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh trên 96,1%.
12. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị đạt 98%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị thu gom được xử lý 95%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn nông thôn đạt 79,8%; tỷ lệ chất thải rắn nông thôn thu gom được xử lý 76,5%.
13. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 03 xã (*Quảng Minh, Hồng Thái, Ninh Sơn*), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới 08 xã. Các xã khác tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt và phấn đấu hoàn thành thêm từ 01 đến 02 tiêu chí.
14. Phấn đấu là huyện lá cờ đầu tỉnh Bắc Giang trong phong trào thi đua năm 2016, hướng tới mục tiêu đạt danh hiệu "Anh hùng Lao động" trước năm 2020.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền quán triệt Chỉ thị 39/CT-TW ngày 21/5/2004, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Kết luận số 83-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”, Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, đề cao vai trò công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực thi đua thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và HĐND các cấp đề ra trong năm, trong đó, tập trung cao một số nhiệm vụ sau:

2.1. Về kinh tế

- Đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm tăng thu ngân sách vượt dự toán của năm, đảm bảo nhu cầu chi đầu tư phát triển; chủ động phát huy nội lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Thi đua đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; coi trọng lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, tiêu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), tạo điều kiện khuyến khích khu vực ngoài nhà nước đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

- Tập trung triển khai có hiệu quả phong trào thi đua thực hiện tốt công tác GPMB các khu, cụm công nghiệp; chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, làng nghề và các công trình ngoài hàng rào khu công nghiệp; bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư một số công trình, dự án trọng điểm điểm trên địa bàn; tiếp tục hoàn thành các công trình chuyên tiếp từ năm 2015.

- Tập trung chỉ đạo triển khai phong trào thi đua “dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu” trên địa bàn; xử lý dứt điểm các vi phạm đề điều và các điểm xung yếu trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt các phương án phòng chống lụt bão theo kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích 03 xã Ninh Sơn, Quảng Minh, Hồng Thái, các xã còn lại hoàn thành từ 1 đến 2 tiêu chí.

- Thi đua làm tốt công tác quản lý đất đai, xây dựng các khu đất dịch vụ; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa; tiếp tục thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và đảm bảo vệ sinh môi trường.

2.2. Về văn hóa-xã hội

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo KH; làm tốt công tác

y tế, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân; củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch xảy ra; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Dân số KHHGD; thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách đối với người có công, dạy nghề, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Thi đua nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội, thể thao, du lịch; triển khai thực hiện có hiệu quả xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trọng tâm là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; xây dựng và triển khai có hiệu quả "kế hoạch phát triển du lịch tâm linh kết hợp làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020".

2.3. Về công tác nội chính, an ninh quốc phòng

- Đẩy mạnh phong trào thi đua cải cách hành chính, thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông"; nâng cao chỉ số "PAPI" trên địa bàn; thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, đặc biệt là chất lượng hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên. Tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua đảm bảo an ninh - quốc phòng địa phương theo phương châm "gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh"; đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; kiềm chế tai nạn giao thông; không ngừng nâng cao về chất lượng, đảm bảo về số lượng lực lượng dân quân tự vệ, sẵn sàng trong mọi tình huống; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung cao giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng đơn, thư kéo dài, vượt cấp; cương quyết không để tình trạng khiếu kiện đông người xảy ra trên địa bàn.

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; xây dựng tổ chức Đảng và Đảng viên trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó nêu cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc tập hợp hướng dẫn vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016.

4. Tổ chức tốt các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; duy trì hiệu quả hoạt động của các khối, cụm thi đua; tiếp tục cụ thể hóa thang bảng điểm thi đua phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết thi đua thi đua; chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, giảm tỷ lệ khen lãnh đạo trên cơ sở đổi mới cách đánh giá xếp loại thi đua và đánh giá xếp loại người đứng đầu trong thi hành công vụ; quan tâm khen thưởng đột xuất các gương dũng cảm, gương người tốt việc tốt được phát hiện qua các phong trào thi đua chuyên đề; kịp thời phát hiện bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác.

Trên đây là báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của huyện Việt Yên. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị Trung ương và tỉnh đóng trên địa bàn, các cơ quan huyện, các xã, thị trấn, các đơn vị lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trong huyện phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn thi đua yêu nước, tích cực hưởng ứng triển khai thực hiện Chương trình thi đua nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016./.

Nơi nhận: *✓*

- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT, TT HĐTĐKT.

Bản điện tử:

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong các Khối, Cụm thi đua thuộc huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lê Ô Pích